

Khơi nguồn văn hóa đọc cho học sinh miền núi



Học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng đọc sách tại chương trình Chuyển xe tri thức. Ảnh: THIÊN LÝ

Thư viện tỉnh đang tổ chức phục vụ sách lưu động cho cán bộ, giáo viên và học sinh ở nhiều điểm trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần làm phong phú, đa dạng thêm việc cập nhật kiến thức, thay đổi môi trường đọc và khơi dậy tình yêu sách của mọi người, nhất là học sinh.

Có mặt tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh), chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi và hào hứng của các em học sinh khi được đọc những cuốn sách hay, bổ ích trong chương trình Chuyển xe tri thức do Thư viện tỉnh tổ chức.

Khơi dậy tình yêu với sách

Khác với cách thức đọc sách truyền thống, tham gia chương trình Chuyển xe tri thức, các em được hướng dẫn cách tra cứu sách điện tử thông qua mạng internet, tìm những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, các em còn được tiếp cận nhiều đầu sách mới, giúp phát triển hạt giống tâm hồn và cập nhật thêm kiến thức. Không chỉ vậy, cán bộ, giáo viên và học sinh còn được tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi về việc đọc sách như: trả lời các câu hỏi liên quan đến cuốn sách đã giới thiệu hoặc về những kiến thức liên quan đến những điều đã được học và đọc từ sách báo... Từ đó tạo hứng thú trong việc tìm hiểu tài liệu sách báo và rèn luyện thói quen, niềm say mê đọc sách.

Theo học sinh của Trường THPT Tôn Đức Thắng, sau một buổi tiếp cận với xe thư viện di động, các em thêm yêu sách và mong muốn được tạo điều kiện để tiếp cận với sách nhiều

hơn. Em Trần Quang Duy, học sinh lớp 11C nói: “Lần đầu tiên được tiếp cận nhiều sách như thế này, em rất vui!”.

Tương tự, em Kpá Hờ Anh, học sinh lớp 11A cũng rất hào hứng tham gia Chuyển xe tri thức của Thư viện tỉnh. Theo nữ sinh người dân tộc thiểu số này, chương trình giúp em có thêm cơ hội làm quen, trải nghiệm với không gian đọc sách mới, tiếp cận các ấn phẩm mới phù hợp với lứa tuổi, sở thích của mình. Mỗi cuốn sách đối với Hờ Anh như là người bạn dẫn dắt, đồng hành đến những chân trời mới, rộng mở. Tiếp cận được nhiều cuốn sách mới, Hờ Anh càng cảm thấy yêu thương, quan tâm đến người khác hơn. “Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, bản thân em nhận thấy cần đọc sách nhiều hơn nữa, nhất là trong cuộc sống bùng nổ các phương tiện công nghệ thông tin, các loại hình giải trí như hiện nay”, Kpá Hờ Anh bày tỏ.

Lan tỏa văn hóa đọc

Thực tế cho thấy, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhu cầu về đọc sách của người dân nói chung, học sinh nói riêng có xu hướng giảm dần mà thay vào đó là sử dụng internet, mạng xã hội và thiết bị điện tử thông minh. Rất nhiều em có thể dành nhiều giờ mỗi ngày để lướt web, truy cập mạng xã hội nhưng rất khó ngồi yên 30 phút để đọc sách. Đáng lo ngại hơn là nhiều học sinh chỉ thích chơi game, nghiện các trò chơi điện tử, dẫn đến học hành sa sút. Trong bối cảnh đó, chương trình Chuyển xe tri thức là mô hình thư viện mở, “cánh tay nối dài” đưa sách đến gần độc giả hơn; giúp cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận được nhiều sách hơn và có những trải nghiệm thú vị từ sách.

Thầy Nguyễn Thành Viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng nhìn nhận: “Chương trình này là một hoạt động ý nghĩa, bổ ích, lành mạnh, góp phần phát triển văn hóa đọc. Đồng thời mang đến trải nghiệm mới, thú vị từ việc đọc sách, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận tri thức để từ đó làm giàu thêm tri thức từ sách”.

Theo bà Võ Thị Nguyễn Huệ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, khởi động từ đầu năm, hoạt động này nhằm phát huy nguồn lực, tiềm năng hiện có của Thư viện tỉnh để xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách, luân chuyển sách và phục vụ sách lưu động, mang ánh sáng tri thức đến với nhân dân, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và những nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Đồng thời duy trì và phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời cho mỗi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, kỹ năng và thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

“Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình về các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của học sinh, tạo điều kiện cho các em được tiếp cận, thưởng thức nhiều sách hay, sách đẹp, góp phần bồi dưỡng văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách. Qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên...”, bà Huệ thông tin thêm.

Chương trình Chuyển xe tri thức là một hoạt động ý nghĩa, bổ ích, lành mạnh, góp phần phát triển văn hóa đọc. Đồng thời mang đến trải nghiệm mới, thú vị từ việc đọc sách, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận tri thức để từ đó làm giàu thêm tri thức từ sách.

**Thầy Nguyễn Thành Viên, Phó Hiệu trưởng
Trường THPT Tôn Đức Thắng**

**THIÊN LÝ
Nguồn: baophuyen.vn**